
 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการปฏิรปูการศึกษา และปรบัปรุงหลักสตูรอาชวีศึกษา  
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เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 

โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม  
มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้  

➢ พิจารณาโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อน 
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการการศึกษา  
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (๔ ภูมิภาค)  

ดร.ตวง  อ ันทะไชย ประธานคณะกรรมาธ ิการ ได ้กล ่าว 
ต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมาธิการการศึกษาได้มีมติเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (๔ ภูมิภาค) โดยเห็นควร 
ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงานการดำเนินโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อน
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อบรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ และมอบหมายให้คณะทำงานไปจัดทำร่างโครงการ 
กำหนดการ และรูปแบบการจัดเสวนาและการเดินทางไปศึกษาดูงาน นั้น 

ในการนี้ ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้ว 
มีมติจัดเสวนาและเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก  
ณ จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 
๒๘ ถึงวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะมีการหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ
ในจังหวัด เพื่อติดตาม เสนอแนะ และรับฟังข้อมูลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของแต่ละจังหวัด และจะมีการนำเสนอ
สรุปผลการเสวนาและศึกษาดูงานดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ จังหวัดระยอง 

 

ฉบบัที่ ๘/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  

ดร.ตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา  

วุฒิสภา 



➢ พิจารณาแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าว 

ต่อที ่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมาธิการการศึกษาได้ตระหนักและ เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จึงได้พิจารณาศึกษาสภาพปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอย่างจริงจังพบว่า 
หลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันหลายหลักสูตรมีจำนวนวิชาเรียนเกินความจำเป็น 
มีการเรียนภาคทฤษฎีมากเกินควร ทำให้ผู ้เรียนไม่สามารถเรียนโดยการลงมือ
ปฏิบัติจริงได้เท่าที่ควร คณะกรรมาธิการจึงเห็นว่าควรมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษาขึ้นใหม่ให้มีความเหมาะสม มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง  
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการเห็นควรให้มีการหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้หลักสูตร
อาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อไป  

ภาพ - ข่าว โดย สิทธิชัย - วีรศักดิ์  
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